

# Liquid Group ผูกกำลัง E.SUN Bank เปิดทางสู่ การชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างสิงคโปร์และไต้หวัน

- Liquid Group ขยายเครือข่ายชำระเงินข้ามพรมแดนไปสู่ไต้หวัน ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับธนาคารผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำอย่าง E.SUN Bank
- หลังจากประสบความสำเร็จในฮ่องกงและอินโดนีเซีย ไต้หวันจะเป็นตลาดแห่งที่สามบนเครือข่ายการชำระเงินระดับภูมิภาคของ Liquid Group ที่เข้ามาทำให้แอปพลิเคชันการชำระเงินจากความร่วมมือระหว่าง Liquid Group และ E.SUN bank สามารถใช้งานในสิงคโปร์และไต้หวันได้อย่างไม่มีสะดุด
- โครงการนี้ยังช่วยยกระดับการชำระเงินของลูกค้าที่เดินทางระหว่างสิงคโปร์และไต้หวัน ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันการชำระเงินที่ตัวเองชอบในการซื้อของที่ต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย

Liquid Group ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ E.SUN Bank เพื่อเปิดทางสู่การชำระเงินข้ามพรมแดนในสิงคโปร์และไต้หวัน ด้วยการสร้างสะพานการชำระเงินระหว่างสิงคโปร์-ไต้หวัน ลูกค้าของพาร์ทเนอร์ของ Liquid Group จึงสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันในร้านค้าที่ร่วมรายการของไต้หวันได้ ในขณะเดียวกัน ลูกค้าของ E.SUN Bank ก็สามารถชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือในร้านค้าที่ร่วมรายการของสิงคโปร์ได้เช่นกัน

ในฐานะผู้นำในด้านธนาคารดิจิทัลของไต้หวัน E.SUN Bank มีเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าในตลาดกลางคืนอันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่เดิมจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

ลูกค้าที่เดินทางระหว่างสิงคโปร์และไต้หวันจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชำระเงินข้ามพรมแดนอย่างไม่มีสะดุด ผ่านแอปพลิเคชันการชำระเงินที่มอบความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติการแจ้งเตือนสถานะการชำระเงินแบบเรียลไทม์และการเก็บประวัติการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานขึ้นอีกขั้น

ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยขยายกลุ่มผู้ค้านานาชาติของ Liquid Group และพาร์ทเนอร์ รวมถึง E.SUN Bank อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ค้าในการเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชื่นชอบการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

Liquid Group ได้ร่วมงานกับ E.SUN Bank ในการมอบบริการเสริมที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ของทั้งสององค์กรสามารถมอบบริการสุดล้ำให้กับลูกค้า นอกจากนี้ การผสานรวมการชำระเงินเข้ากับสถาปัตยกรรมการตลาดยังเปิดทางให้ผู้ค้าในสิงคโปร์และไต้หวันมีโอกาสเปิดตัวแคมเปญการตลาดในแอปพลิเคชันการชำระเงินที่ร่วมรายการ โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมด้านการคิดเงินเพิ่มเติมหรือยืนยันตัวตนหลังเช็คเอาท์ ส่งผลให้ลูกค้าของพาร์ทเนอร์ของ Liquid Group และ E Sun Bank สามารถเพลิดเพลินไปกับโปรโมชั่นเด็ด ๆ และดีลดี ๆ จากผู้ค้าได้อย่างเต็มที่

คุณ Jeremy Tan ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Liquid Group กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความก้าวหน้าในการผลักดันการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดแบบไร้พรมแดนในภูมิภาค สำหรับลูกค้าชาวสิงคโปร์และไต้หวันที่ชื่นชอบเทคโนโลยีดิจิทัล ความง่ายและความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวโดยใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้พวกเขา รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังเตรียมที่จะเดินทางสร้างแอปพลิเคชันการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดบนเครือข่ายของเรา เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งหมายความว่า นักท่องเที่ยวใน 10 ตลาดบนเครือข่ายของเราจะสามารถชำระเงินโดยใช้แอปพลิเคชันชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่พวกเขาชื่นชอบในตลาดไหนก็ได้ เรา รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์ชำระเงินแบบไร้รอยต่อให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกดิจิทัล”

การเปิดเผยกรอบการทำงานด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนของ Liquid Group จะเกิดขึ้นในเฟสต่อไป เพื่อเปิดทางให้ลูกค้าของพาร์ทเนอร์ของบริษัทสามารถขยายการรองรับการชำระเงินไปยังแอปพลิเคชันชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดจากผู้ให้บริการในต่างชาติ หลังจากประสบความสำเร็จในฮ่องกงและอินโดนีเซีย ไต้หวันถือเป็นตลาดแห่งล่าสุดบนเครือข่ายการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของ Liquid Group

## เกี่ยวกับ Liquid Group

Liquid Group เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์และดำเนินธุรกิจทั่วเอเชียแปซิฟิก บริษัทดำเนินธุรกิจเครือข่ายชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดและ API แบบเปิด ซึ่งเปิดทางให้สามารถรับชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านแอปพลิเคชันคิวอาร์โค้ดของธนาคารและผู้ให้บริการนอกกลุ่มธนาคารได้ในหลายตลาดทั่วภูมิภาค ในฐานะหัวหอกของการเป็นพันธมิตรข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุด Liquid Group จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการสร้างสรรค์ระบบนิเวศการชำระเงินที่เชื่อมต่อถึงกันและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับทุกคน

## เกี่ยวกับ E.SUN Bank

จากชื่อที่ถูกตั้งตามชื่อภูเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน E.SUN มุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือมากที่สุดของประเทศ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2535 ทางธนาคารได้สร้างมาตรฐานของบริการการเงินในไต้หวันด้วยความ เป็นมืออาชีพ การจัดการอย่างรอบคอบ และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ในปัจจุบัน E.SUN เป็นธนาคารชั้นนำของไต้หวันในด้าน SME, การจัดการความมั่งคั่ง, บัตรเครดิต และการธนาคารดิจิทัล สำหรับในอนาคตนั้น E.SUN จะ

โฟกัสไปที่พันธกิจของบริษัทในการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้ได้วันนี้ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในเอเชีย และก้าว  
ขึ้นเป็นผู้บุกเบิกในด้านนวัตกรรมการเงิน